

รื้อต้นทุนเอทานอล สนพ.สั่งเอกชนแจงโครงสร้างการผลิต ส่อแก้เงินอุดหนุนจัดระเบียบราคาซื้อขาย

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

โพสต์ทูเดย์ สนพ.ปรับโครงสร้างราคาเอทานอลร่อนหนังสือผู้ผลิตแจงต้นทุนหลังพบตัวเลขโป่งกว่าราคาซื้อขายจริง

นายขวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ผลิตเอทานอล เจ้าของโรงงานน้ำตาล เพื่อขอความร่วมมือในการรายงานต้นทุนการผลิตเอทานอลในปัจจุบัน ทั้งที่ผลิตจาก มันสำปะหลังและกากน้ำตาล (โมลาส) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่สอดคล้องสถานการณ์จริงมากที่สุด ภายหลังจากพบว่าราคาซื้อขายเอทานอลในตลาดจะมีราคาต่ำกว่าราคาอ้างอิงที่ทาง สนพ.ประกาศไว้

ปัจจุบันราคาเอทานอลกลางที่ สนพ.ประกาศไว้ มีราคาอยู่ที่ 26.95 บาท/ลิตร ในขณะที่ราคาซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับบริษัทน้ำมัน เฉลี่ยอยู่ที่ 24-25 บาท/ลิตรซึ่งโครงสร้างราคาเอทานอลที่ใช้ในการคำนวณจะมาจากเอทานอลที่ผลิตจากโมลาส 70% และมันสำปะหลัง 30% เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตพบว่า การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจะมีสูงกว่าโมลาส

"ทาง สนพ.อยู่ระหว่างการพิจารณาต้นทุนเอทานอล เพื่อให้มีราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงมากที่สุด โดยต้องการให้ผู้ผลิตเอทานอลแจ้งตัวเลขของต้นทุน ตั้งแต่ราคาพืชวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ ราคาซื้อขาย ตลอดจนกำลังการผลิต ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณโครงสร้างราคาเอทานอลใหม่ เพราะข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก" นายขวลิต กล่าว

นายขวลิต กล่าวถึงกรณีสมาคมชาว ไร่อ้อยเดินทางมาพบกับ รมว.พลังงานเพื่อต้องการขอผ่อนผันให้สามารถนำ น้ำอ้อยมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ เนื่องจากมีต้นทุนเพียง 20 บาท/ลิตร และมีต้นทุนถูกกว่าโมลาส ซึ่งในเรื่องดังกล่าวคงต้องไปหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องกฎเกณฑ์นี้โดยตรง และจะต้องพิจารณาด้วยว่าการนำ น้ำอ้อยมาผลิตเอทานอลจะกระทบกับผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังหรือไม่ เนื่องจากมีต้นทุนที่แตกต่างกันมาก

แหล่งข่าวจากวงการค้าน้ำมันแจ้งว่า บริษัทน้ำมันพยายามกดราคาเอทานอลให้ต่ำลง แม้ สนพ.จะตั้งราคากลางไว้เกือบ 27 บาท/ลิตร เนื่องจากขณะนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อ ในขณะที่ทิศทางราคาน้ำมันช่วงนี้ที่ปรับลดลง ทำให้ต้นทุนการผลิตแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลสูงขึ้นไปด้วย เพราะเนื้อน้ำมันมีราคาถูกกว่าเอทานอล แม้จะมีการผสมเพียง 10-20% แต่ในด้านผู้ผลิตเอทานอลก็ไม่ต้องการให้ราคาเอทานอลลดลงเกินจริง อย่างน้อยก็ควรสะท้อนตามต้นทุนวัตถุดิบด้วย

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตเอทานอล กล่าวว่า สนพ.ส่งหนังสือไปยังผู้ผลิตเอทานอลแต่ไม่ได้ผ่านมายังสมาคม แต่เชื่อว่าสมาชิกจะมีการหารือถึงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นการขอข้อมูล

ที่ลึกเกินไป อาจเป็นความลับทางการค้า โดยเฉพาะให้แจ้งว่า มีการจำหน่ายเอทานอลให้กับใครบ้าง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเอทานอลแต่ละโรงงานก็ไม่เท่ากัน หากมีการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ด้าน นายพรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงแนวทางการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ เนื่องจากในช่วงที่ราคาน้ำมัน ลดลงส่งผลให้การผลิตน้ำมันประเภท แก๊สโซฮอล์ที่ต้องใช้เอทานอลในการผสม ได้ค่าการตลาดที่ลดลง และไม่สามารถปรับลดราคาได้ตามตลาด โดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์ อี85 ที่ใช้เอทานอลผสมในสัดส่วนถึง 85% ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาเนื้อน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าเอทานอล

นอกจากนี้ ราคาแก๊สโซฮอล์ อี85 ที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนอยู่ที่ 21.88 บาท/ลิตร เทียบกับแก๊สโซฮอล์ อี20 ที่มีราคา 24.58 บาท/ลิตร มีราคาต่างกัน 2.92 บาท/ลิตร อาจไม่จูงใจให้เกิดการใช้ เพราะถ้าเทียบกับอัตราเร่ง อี20 จะดีกว่าอยู่แล้ว ส่วนจะใช้นโยบายอุดหนุนราคาเพิ่มเพื่อกดราคาให้ต่ำลงอีกหรือไม่ คงต้องหารือกันอีกครั้ง.